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รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖8 เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 
๑. รายนามผู้มาประชุม 
 ๑. นางสาวนฤมล  พุกพิกุล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธาน 
 2. นางทรรศนารี   พุทธิโชติ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 3. นางสาวแววจันทร์       พงษ์จันตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

4. นางสาวสุนันทา ชารีผาบ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
 5. นายศุภนิตย์   ใจคง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 6. นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 7. นางสาวนลิน ี  กิตติวัฒนากุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  

8. นางวารี    นิลเดช   คนงาน 
๒. รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ได้กำหนดจัดงานในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ณ เทศบาล
ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 1 ราย ตามคำสั่งที่ 
011/2568 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 คือ นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล เป็นคณะทำงานกิจกรรมออกร้าน
จำหน่ายสินค้าของดี 13 อำเภอ  

                  นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ติดต่อ
ประสานงานกับเกษตรกรเพ่ือนำสินค้าของดีของอำเภอเสาไห้ ไปจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว สินค้าท่ีจะนำไปจำหน่าย 
ในครั้งนี้ คือ ผักสลัด เป็น วสช. และมะเขือเทศ เป็นของ YSF 

 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งกำหนดการในการศึกษาดูงาน จากคณะผู้บริหารข้าราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการต้นและอำนวยการสูง จำนวน 30 คน พร้อม
ด้วยวิทยากรผู้ดำเนินการจัด และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน และมีกำหนดเดินทางมารับฟังการ
บรรยายสรุปและศึกษาดูงานหัวข้อ “การดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสระบุรีแซนด์ล็อกซ์ ต้นแบบเมอืงคาร์บอนต่ำ
(Saraburi Sandbox)” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 จะลงพื้นที่ศึกษาดูงานในเขตพ้ืนที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
ในเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บ้านนายพานทอง สิงห์แก้ว หมู่ 7 ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
ขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูล และเข้าไปเตรียมความพร้อมในการต้อนรับในครั้งนี้ 

  นางสาวนฤมล  พุกพิกุล เกษตรอำเภอเสาไห้ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลทุกท่าน  
เข้าร่วมดำเนินการเตรียมสถานที่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ในช่วงเย็น และในการจัดการเตรียมเบรก ขอเป็นขนม
ไทย และน้ำสมุนไพร ในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการสนับสนุนสินค้าในพื้นที่อำเภอเสาไห้  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
           /3. สำนักงาน... 
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3. สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลทราบถึงขึ้นตอนในการตรวจสอบ 

พ้ืนที่เผาไหม้ (Burn Scar) ดังนี้ 
 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน   
ประธาน  มอบให้เลขานุการดำเนินการ 
เลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สำนักงานเกษตร 

อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี   
ที่ประชุม     - ไม่มีข้อแก้ไข 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่าได ้

ดำเนินการโครงการ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน การส่งเสริมและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร จะดำเนินการจัด เวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการความ
เสี่ยงภาคการเกษตร ระดับอำเภอ จำนวน 5 ราย ในวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2568 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอรายงาน
นายอำเภอต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
             4.1.1 นางสาวนฤมล  พุกพิกุล เกษตรอำเภอเสาไห้ ได้แจ้งสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ ทุกคนทราบ
ว่าโครงการงบประมาณปี พ.ศ.2568 ที่จะจัดในสัปดาห์นี้ 
  นางสาวสุนันทา  ชารีผาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า   
จะดำเนินการโครงการดังนี้ 

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพ่ือปรับเพ่ิมผลิตภาพการผลิต กิจกรรมส่งเสริม 
ระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื ่อปรับเพิ ่มผลิตภาพการผลิต ได้ดำเนินการจัดประชุมเชื ่อมโยงการดำเนินงาน
คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ฯ และ ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้เตรียม
ความพร้อม มีแบบตอบรับในการเข้าร่วมประชุมจากเกษตรกร เรียบร้อยครบทั้ง 10 ราย และได้จัดเตรียมสถานที่พร้อม
ในการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
  นางสาวพรรณทิพา ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า 
จะดำเนินการโครงการดังนี้ 

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั ้งที ่ 2 ในวันที ่ 18  กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์เรียนรู ้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีได้เตรียมความ
พร้อม มีแบบตอบรับในการเข้าร่วมประชุมจากเกษตรกร เรียบร้อยครบทั้ง 10 ราย และได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมใน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว 
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  4.1.2 เกษตรพิรุณราช ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องรายงานให้ตรงเวลาด้วย เกษตรอำเภอเสาไห้   
           นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า 
ได้มีเกษตรกรเข้ารับบริการ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2568  มีเกษตรกรมาติดต่อขอรับบริการ จำนวน 2 
ราย เรื่อง ขอปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขอคำแนะนำขึ้นทะเบียนผ่านแอฟพลิเคชั่น ฟาร์มบุ๊ก เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ได้ปรับปรุง และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว  

4.1.3 ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหยุดเผา เพ่ือลดมลพิษ 
ทางอากาศ และหากยังมีการฝ่าฝืน จะต้องเสียสิทธิ์ทางด้านการเกษตรอย่างไรบ้าง 
          นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที ่ประชุมให้ทราบว่า  
ในระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2568 ไมพ่บจุดความร้อนภายในอำเภอเสาไห้   

4.1.4 เกษตรอำเภอ ขอเน้นย้ำให้อำเภอดูแลกิจกรรม 5 ส. ในตัวอาคารและบริเวณสำนักงาน  
4.1.6 ขอให้เกษตรตำบลทุกท่าน ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องการข้ึนทะเบียน  
4.1.7 โครงการเปียกสลับแห้ง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ขอให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนให้เกษตรกรใน 

พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการปล่อยก๊าซมีเทนจากการทำนา และประหยัดน้ำ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  1. ปัญหาที่เกิดในการทำงาน 
         นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา ในพ้ืนที่
ตำบลรับผิดชอบไม่มีโรคแมลง 

นางสาวสุนันทา ชารีผาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางสาวแววจันทร์  พงค์จันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังในพ้ืนที่มี 

การระบาดของปั้ว เล็กน้อย แต่เกษตรกรสามารถจัดการได้แล้ว 
นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แจ้งว่ายังในพ้ืนที่มีการระบาด 

ของปั้ว แต่เกษตรกรสามารถจัดการได้แล้ว 
นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางทรรศนารี  พุทธิโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางนิตยา  ชินจักร เจ้าพนักงานธุรการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 

2. ข้อมูล รต. กับ รต. ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลทบทวนข้อมูลให้ตรงกันอีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลมี 
การคลาดเคลื่อน และมอบหมายให้ นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรวบรวมข้อมูลเข้าที่
ประชุมประจำเดือนทุกครั้ง เพื่อเป็นการนำข้อมูลมาทบทวนช่วยกันดูอีกครั้ง ดูจำนวนข้อมูลครัวเรือน และพื้นที่ให้
สอดคล้องกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
            /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   

1. ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ดำเนินการอยู่เวรยาม โดยเคร่งครัด  
2. ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการเปิด ปิด ไฟ ตามกำหนดเวลา         
3. ขอให้ร่วมกิจกรรม 5 ส ทุกวันจันทร์ ดูแลทำความสะอาดโต๊ะที่ทำงานของตัวเองให้สะอาด และพร้อมใช้งาน 
4. ปัญหาอ่ืน ๆ ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
ปิดประชุม เวลา 11.00 น.  
 

                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นางทรรศนารี  พุทธิโชติ) 
                                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นางสาวนฤมล  พุกพิกุล) 
                                          เกษตรอำเภอเสาไห้ 


